

Huyện Dương Minh Châu, ngày 27 tháng 5 năm 2021

Số: 159/BC-LĐLĐ

BÁO CÁO TỔNG KẾT
Hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 212/KH-LĐLĐ, ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021. Qua 01 tháng thực hiện, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện báo cáo kết quả hoạt động như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Căn cứ Kế hoạch số 212/KH-LĐLĐ, ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021,

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện ban hành Kế hoạch số: 92/KH-LĐLĐ, ngày 22/3/2021 về việc tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 và căn cứ vào tình hình thực tế phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2021; Ban Thường vụ LĐLĐ huyện phối hợp với UBND huyện xây dựng Kế hoạch số: 90/KHPH-UBND-LĐLĐ, ngày 23/4/2021 về việc tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2021 đến các công đoàn cơ sở (CĐCS) thực hiện.

Trên cơ sở đó, các CĐCS chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nội dung hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2021 đến CBCCVCLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời phối kết hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong “Tháng Công nhân” và tạo điều kiện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ trong toàn huyện với nhiều nội dung thiết thực, phong phú, sinh động.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức hưởng ứng

Ngày 29/4/2021, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện phối hợp UBND huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2021 tại hội trường Huyện ủy với sự tham dự của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng huyện và cán bộ CĐCS, CNLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện với tổng số trên 150 người tham dự. Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện, LĐLĐ huyện đã ôn lại lịch sử ngày Quốc tế Lao động 1/5, phong trào công nhân quốc tế, trong nước và của

huyện nhà, tại hội nghị lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Huyện ủy đã phát biểu chỉ đạo thực hiện tốt Tháng Công nhân năm 2021. Nhân dịp này LĐLĐ huyện đã trao tặng 20 phần quà cho công nhân lao động (CNLD) có hoàn cảnh khó khăn ở CĐCS Doanh nghiệp... tổng trị giá 10.000.000 đồng.

Sau lễ hưởng ứng, LĐLĐ huyện và các CĐCS xây dựng kế hoạch, đăng ký thi đua với nhiều công trình, sản phẩm, việc làm hữu ích nhằm chăm lo cho CNLD tốt hơn, qua đó tạo được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp.

- Trong hoạt động “*Tháng Công nhân*” các CĐCS báo cáo cấp ủy, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai mục đích, ý nghĩa của “*Tháng Công nhân*” lồng ghép với tuyên truyền Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2019, Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012, Hiến pháp năm 2013, công tác thu kinh phí công đoàn, phát triển đoàn viên... đến CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn được 99 cuộc có 9.854 lượt người dự.

Nhìn chung, qua tuyên truyền, giáo dục pháp luật đa số CBCCVCLĐ đã có nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của “*Tháng Công nhân*”, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, phát động các phong trào thi đua “*Lao động giỏi*” với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tiêu biểu như: CĐCS Văn phòng Huyện ủy, CĐCS công ty TNHH Can Sports, CĐCS Trường THCS Bàu Năng, CĐCS Trường THCS Cầu Khởi, ...

3. Phong trào thi đua trong “*Tháng Công nhân*”

- Qua một tháng phát động hưởng ứng “*Tháng công nhân*”, LĐLĐ huyện và các CĐCS đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CBCCVCLĐ như: **LĐLĐ huyện tổ chức thăm và tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo được 100 phần quà trị giá 50 triệu đồng; tổ chức vận động ủng hộ các chốt biên phòng đang làm công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền 112.735.000 đồng.** CĐCS công ty TNHH Can Sports Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc thi “*Nâng cao kiến thức về Văn hóa an toàn*” được 03 đợt, có 180 công nhân lao động tham gia với tổng kinh phí 49.650.000 đồng và tặng quà cho công nhân lao động được 7.099 phần quà trị giá 603.421.000 đồng; CĐCS Văn phòng Huyện ủy vận động và tổ chức thăm, tặng quà cho công nhân lao động tại công ty TNHH May mặc Minh Châu được 5 phần với tổng trị giá 5 triệu đồng; CĐCS MTTQ và các đoàn thể huyện, CĐCS xã Suối Đá, Trường THCS Bàu Năng, CĐCS Trường THCS Cầu Khởi ... thăm và tặng quà cho CNLD tại các CĐCS doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ huyện.

4. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Các CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021 được 72/72 đơn vị (CĐCS trường học tổ chức Hội nghị cán bộ

công chức theo năm học); Hội nghị Người lao động 21/21 doanh nghiệp; tổ chức đối thoại định kỳ 27/27 doanh nghiệp.

5- Các hoạt động xã hội

- Trong “Tháng Công nhân” Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã xét đề nghị hỗ trợ xây tặng nhà “Mái ấm công đoàn” cho 01 đoàn viên công đoàn khó khăn về nhà ở đang sinh hoạt tại CĐCS Công ty Can Sports Việt Nam.

- Các CĐCS đã tổ chức thăm hỏi 37 đoàn viên, CBCCVCLĐ và gia đình ốm đau, tang tể với tổng số tiền 5.150.000đ, lũy kế đến nay có 160 người với số tiền 36.650.000đ. 01 đoàn viên CĐCS Văn phòng Huyện ủy nhận nuôi dưỡng 01 nạn nhân nhiễm chất độc da cam số tiền 300.000đ/tháng/người. Các CĐCS phối hợp cùng với cơ quan nhận phụng dưỡng 7 mẹ VNAH, mỗi mẹ 1.000.000đ/tháng.

- Trong tháng các CĐCS thực hiện góp vốn không tính lãi được 163.200.000đ giải quyết cho 128 CBCCVCLĐ nhận vốn làm kinh tế gia đình, lũy kế đến nay có 636 người nhận vốn với số tiền 803.000.000đ. Tổ chức sinh nhật cho 541 đoàn viên, tổng chi phí: 27.050.000 đồng (trong đó số lượng nữ là 97 phần).

- CĐCS Công ty TNHH Can Sports Việt Nam tổ chức tặng quà Quốc Tế Lao động 01/05 cho đoàn viên, tổng chi phí: 603.421.000 đồng. Phối hợp với Mobivi và FPT tạo điều kiện cho anh chị em mua hàng trả góp không lãi suất. Tổ chức chương trình cho vay của Tổ chức tài chính vi mô CEP.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt làm được

- LĐLĐ huyện chủ động xây dựng kế hoạch, kịp thời triển khai cho CĐCS thực hiện và tổ chức hội nghị hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2021.

- Các CĐCS triển khai cho đoàn viên công đoàn, CBCCVCLĐ hiểu mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của “Tháng Công nhân”, chọn những công trình, việc làm hữu ích, phát động phong trào thi đua và tổ chức thăm hỏi kịp thời đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động.

2. Mặt chưa làm được

Một số CĐCS chưa quan tâm triển khai kế hoạch hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân”, chưa tuyên truyền quán triệt sâu sắc cho cán bộ đoàn viên công đoàn, CBCCVCLĐ thấy rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân” để CBCCVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia. Đồng thời, còn lúng túng trong việc chọn những công trình việc làm hữu ích để đăng ký và tổ chức thực hiện, nhất là không bám sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để lựa chọn, đăng ký và tổ chức thực hiện các công trình việc làm hữu ích

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đăng ký công trình thi đua “Tháng công nhân” năm 2021: Tổ chức giải bóng đá Mini trong CĐCS khối doanh nghiệp

ngoài nhà nước, nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên không tổ chức giải bóng đá mini, dự kiến dời đến tháng 7/2021 tổ chức.

Ngoài ra, Công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa nhiệt tình xây dựng và triển khai tuyên truyền, phát động CNLĐ thực hiện, không treo khẩu hiệu cổ động tuyên truyền cho CNLĐ biết.

Trên đây báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng “*Tháng công nhân*” năm 2021; Ban Thường vụ LĐLĐ huyện trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- LĐLĐ tỉnh;
- Đ/c Dương Đại Lộc - PCTTT LĐLĐ tỉnh;
- Phụ trách huyện;
- TT HU và Ban DV HU;
- Các CĐCS;
- Lưu VP.

**TM.BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Thái Thị Bích Thủy